

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ						
บริการสาธารณะ	เกณฑ์ชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (%)	กรอบการประเมิน (๑)	การจัดบริการสาธารณะ (๒)	(๒) เทียบ กับ (๑) %	ผลการประเมิน
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน						
ภารกิจที่ ๑ ถนนและการระบายน้ำ						
ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑.ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๗๕	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๒.ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๘๕	๐.๕	-	-	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ
ระยะทางของถนนลูกรังที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๓.ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๔.ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษา	๕.ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	ที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ					
จำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๖.ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๙๐	๔๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ
ระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๗.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๘๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๘.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า๘๐ ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	๘๕	๑๒.๕๖๕	-	-	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ ๒ คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ						
จำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะ ระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	๙.ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะ ระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	๘๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

จำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ บำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ	๑๐.ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ใช้งาน ได้ปกติ	๙๐	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติม ตามความต้องการของประชาชนหรือตาม แผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๑๑.ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความ ต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน ปีงบประมาณ	๘๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแล รักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ	๑๒.ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ปกติ หรือมีความสะอาดถูก สุขลักษณะ	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้างหรือ ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของ ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน ปีงบประมาณ	๑๓.ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้างหรือ ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตาม แผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับ การทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้ปกติ	๑๔.ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับ การทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ปกติ	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

จำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่เทศบาล จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๑๕. ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่เทศบาล จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๘๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ภารกิจที่ ๓ ระบบประปา						
กำลังการผลิตของระบบน้ำประปาของเทศบาล (ลบ.ม. ต่อวัน)	๑๖. ร้อยละของปริมาณน้ำประปาของ เทศบาล ที่ผลิตได้เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของภาคครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกัน	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ขนาดของพื้นที่ที่มีบริการน้ำประปาของเทศบาล	๑๗. ร้อยละของขนาดพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของเทศบาล เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำประปาทั้งหมดในเขต เทศบาล	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนของระบบการผลิตน้ำประปาของเทศบาลที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑๘. ร้อยละของระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบาลที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ โดยมีคุณภาพน้ำอยู่ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ภารกิจที่ ๔ สะพาน						
จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑๙. ร้อยละของจำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑๐๐	๒๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ

จำนวนสะพานไม้ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๒๐.ร้อยละของจำนวนสะพานไม้ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑๐๐	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ ๕ ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ						
จำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๒๑.ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๙๕	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
จำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๒๒.ร้อยละของจำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๒๓.ร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๒๔.ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๘๕	๑๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ

จำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๒๕. ร้อยละของจำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๘๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๒๖. ร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ภารกิจที่ ๖ การคมนาคมและขนส่ง						
จำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒๗. ร้อยละของจำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒๘. ร้อยละของจำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๒๙. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกลงต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักผู้โดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

	๓๐.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการแก้ไขปัญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่(ภารกิจเสริม)	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ภารกิจที่ ๗ ด้านผังเมือง						
	๓๑.จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ เทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำ	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๓๒.จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้จาก เทศบาล ระหว่างปีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๓.ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๕	๒๐	๒๐	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
จำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ตัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารได้จาก เทศบาล ระหว่างปีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๔.ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตการตัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๕	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ต่อปี	๓๕.ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ต่อปี	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาลในรอบปี	๓๖. ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาลในรอบปี	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๓๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลที่มีให้ประชากร	๓๘. ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร	๒๑	๒๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดในเขตเทศบาล ที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	๓๙. ร้อยละของจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๔๐. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ่อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๔๑. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลในรอบปี ในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

	๔๒.จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดำเนินการโดย เทศบาล	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๔๓.ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปี(ภารกิจเสริม)	๓๒๐๐	๓๒๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๔๔.จำนวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ด้านที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
ภารกิจที่ ๘ การส่งเสริมการพัฒนาสตรี						
จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/แรงงานจาก เทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้โดยเทศบาล	๔๕.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจากเทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่	๒	๒๘๔๘	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล	๔๖.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากเทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่	๒	๒๘๔๘	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ

	๔๗.จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ เทศบาล ดำเนินการในระหว่างปี ๒๕๖๐	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	๔๘.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือ ฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่	๒	๒๘๔๘	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๔๙.จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ ๙ การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ						
	๕๐.จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ เทศบาล ดำเนินการ	๑	๑	๔	๔๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลส่งเสริม สุขภาพจาก เทศบาล	๕๑.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	๓๐	๘๖๕	๑๒๐	๑๓.๘๗๒๘๓	การพัฒนาใน อนาคต
	๕๒.จำนวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน สุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย

จำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงซึ่งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล	๕๓. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่	๗๕	๔๔	๔๒	๙๕.๔๕๔๕๕	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๕๔. ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	๗๐	๘๖๕	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	๕๕. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๕๖. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๕๗. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี ๒๕๖๐	๑	๑	๑๐	๑๐๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย

จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุน	๕๘.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขตเทศบาล	๓๐	๘๖๕	๑๒๐	๑๓.๘๗๒๘๓	การพัฒนาในอนาคต
	๕๙.จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุ	๖๐.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขตเทศบาล ที่มีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มีรายได้อื่นๆ	๓๐	๘๖๕	๑๒๐	๑๓.๘๗๒๘๓	การพัฒนาในอนาคต
	๖๑.จำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของเทศบาล (ภารกิจเสริม)	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๖๒.จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ (ภารกิจเสริม)	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ภารกิจที่ ๑๐ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ						
	๖๓.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ

จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	๖๔. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือ ฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการ การดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	๘๐	๓๒๒	๓๒	๙.๙๓๗๘๙	การพัฒนาใน อนาคต
	๖๕. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
จำนวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานจาก เทศบาล	๖๖. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่ม รายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือ การมีงานทำ	๒๐	๑๒๖	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
จำนวนผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	๖๗. ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการ ตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อผู้ พิการทั้งหมดในพื้นที่	๕๐	๓๒๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
จำนวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐	๖๘. ร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	๑๐๐	๓๒๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.

จำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	๖๙.ร้อยละจำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	๙๐	๒๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๗๐.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล	๗๑.สัดส่วนจำนวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจากเทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการจำนวน ๑ คน	๗	๗	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ ๑๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด						
	๗๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	๗๓.ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	๙๐	๑๒	๖๕	๕๔๑.๖๖๖๖๗	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๗๔.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

	การส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์						ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล	๗๕.ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ	๒๐	๒๓	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๗๖.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำ	๑	๑	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๗๗.ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่	๘๕	๖๕	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๗๘.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม	๑	๑	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ

	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน						ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล	๗๙. สัดส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนจำนวน ๑ คน	๑๐	๑๐	๔๑๑	๔๑๑๐		สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๘๐. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยในชุมชนอย่างปกติสุข	๑	๑	๑	๑๐๐		สูงกว่าค่า เป้าหมาย
จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจากเทศบาล	๘๑. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่	๗๐	๑๓	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ ๑๒ การสาธารณสุขมูลฐาน							
	๘๒. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล	๑	๑	๒	๒๐๐		สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๘๓. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม	๑	๑	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ

						ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	ป้องกัน / ฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ ๐-๕ ปี					
	๘๔.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม หรือป้องกัน/ฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	๑	๑	๓	๓๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๘๕.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ จากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม ฝ้าระวังป้องกันโรค ประจำถิ่นต่อประชากรทั้งหมด	๕๐	๕๕.๗๖	๑๐๔	๑.๘๖๕๑๔	การพัฒนาใน อนาคต
	๘๖.จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรือ งบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๘๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ ๐-๕ ปีเกี่ยวกับการ สร้างภูมิคุ้มกันโรค	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
จำนวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ ๐-๕ ปีที่ เข้ารับการอบรมจาก เทศบาล	๘๘.ร้อยละของแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ ๐-๕ ปีได้รับ ความรู้และคำแนะนำเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อ แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ ๐-๕ ปีทั้งหมดในชุมชน	๖๕	๒๓๑	๑๐๐	๔๓.๒๙๐๐๔	การพัฒนาใน อนาคต
	๘๙.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่า

	แนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก						เป้าหมาย
	๙๐.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำแนะนำหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว	๑	๑	-	-		ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๙๑.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุขภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก	๑	๑	-	-		ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๙๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสุขภาพภัตตาคารร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่ (ภารกิจเสริม)	๑	๑	๑	๑๐๐		สูงกว่าค่า เป้าหมาย
ภารกิจที่ ๑๓ การพัฒนาเด็กและเยาวชน							
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๙๓.ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๙๕	๑	๑	๑๐๐		สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๙๔.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งเน้น	๑	๑	๑	๑๐๐		สูงกว่าค่า

	การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน					เป้าหมาย
	๙๕.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๙๖.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๙๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่สนับสนุนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
จำนวนเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนโดย เทศบาล	๙๘.ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่	๒๐	๑๑๙๓	๗๐	๕.๘๖๗๕๖	การพัฒนาใน อนาคต
	๙๙.จำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชน	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

สำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดย
เทศบาล (ภารกิจเสริม)

ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ

๑๐๐. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก เทศบาล
(ภารกิจเสริม)

๑๐

๑๒๗

๑

๐.๗๘๗๔

การพัฒนาใน
อนาคต

ด้านที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภารกิจที่ ๑๔ การศึกษาในระบบ

๑๐๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ
เทศบาล

๒

๒

๑

๕๐

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย

๑๐๒. จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล

๑๐๐

๑๐๐

๓๑

๓๑

การพัฒนาใน
อนาคต

จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม)
ครบถ้วน

๑๐๓. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน

๑๐๐

๓๑

๓๑

๑๐๐

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วน

๑๐๔. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล
ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

๑๐๐

๓๑

๓๑

๑๐๐

เท่ากับค่า
เป้าหมาย

	๑๐๕.จำนวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ เทศบาล	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๑๐๖.จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล	๑๕๐	๑๕๐	๕๙	๓๙.๓๓๓๓๓๓	การพัฒนาในอนาคต
จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	๑๐๗.ร้อยละของเด็กโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	๑๐๐	๕๙	๕๙	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	๑๐๘.ร้อยละของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	๑๐๐	๕๙	๕๙	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	๑๐๙.จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
	๑๑๐.จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล	๓๐๐	๓๐๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	๑๑๑.ร้อยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน	๑๐๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ

จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	๑๑๒. ร้อยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	๑๐๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน ความดูแลของ เทศบาล	๑๑๓. จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแล ของ เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของ เทศบาล	๑๑๔. จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ เทศบาล	๒๐๐	๒๐๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน ความดูแลของ เทศบาล (กรอกข้อมูล เฉพาะเทศบาลนคร เทศบาลเมือง)	๑๑๕. จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแล ของ เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน ปลายของ เทศบาล(กรอกข้อมูลเฉพาะ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง)	๑๑๖. จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ เทศบาล	๒๐๐	๒๐๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๑๗. จำนวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความดูแลของ เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๑๘. จำนวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล	๑๐๐	๑๐๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

จำนวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล	๑๑๙. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล เทียบต่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพื้นที่	๕๐	๑๖	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก ยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน จาก เทศบาล	๑๒๐. ร้อยละจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก ยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก เทศบาล	๖๐	๔๘	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความ ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษา จากโรงเรียนสังกัด เทศบาล	๑๒๑. ร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความ ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล เทียบกับจำนวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพื้นที่	๓๐	๕	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๒๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน สังกัด เทศบาล	๒	๒	๒	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๒๓. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	๑	๑	๓	๓๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๒๔. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	๒	๒	๕	๒๕๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๒๕. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา พื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	๓	๓	๓	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย

	๑๒๖.จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสเด็กในพื้นที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ	๒	๒	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ภารกิจที่ ๑๕ การศึกษานอกระบบ						
	๑๒๗.จำนวนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ตำบลที่เทศบาล ให้การสนับสนุน	๘	๘	๑๐	๑๒๕	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๒๘.จำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มีได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๒๙.จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ดูแลหรือบริหารงานโดย เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๓๐.จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๓๑.จำนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด เทศบาลในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ (ภารกิจเสริม)	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

ด้านที่ ๔ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ภารกิจที่ ๑๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	๑๓๒.ร้อยละของจำนวนระดับเพลิงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๑๐๐	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๑๓๓.จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี	๔	๔	๒	๕๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๑๓๔.ร้อยละของการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่	๑๐๐	๑	๑	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	๑๓๕.จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น	๑๓๖.ร้อยละของจำนวน อปพร. ต่อประชากรทั้งหมดในพื้นที่	๑.๕	๕๕๗๖	๑๖๒	๒.๙๐๕๓๑	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๑๓๗.จำนวนครั้งต่อปีที่ เทศบาล ดำเนินการออกคำสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน	๖	๖	๒	๓๓.๓๓๓๓๓๓	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๑๓๘.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลด	๒	๒	๒	๑๐๐	สูงกว่าค่า

	การเกิดอุบัติเหตุทางถนน	เป้าหมาย
ภารกิจที่ ๑๗ การจัดระเบียบชุมชน		
	๑๓๙.จำนวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๔๐.จำนวนโครงการที่ เทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๔๑.จำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๔๒.จำนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพัก เยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๔๓.จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๔๔.จำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการ	ไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน

ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ

ภารกิจที่ ๑๘ การจัดการความขัดแย้ง

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ ของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ ประชาชน และ เทศบาล จัดให้มีข้อมูล เผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็น ของประชาชนก่อนตัดสินใจดำเนินการ	๑๔๕.ร้อยละของของจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ สาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ ประชาชน และ เทศบาล จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือ มีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ ดำเนินการ ต่อจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ สาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ ประชาชนทั้งหมด	๘๐	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๔๖.จำนวนครั้งที่ เทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/เวที สาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการแก้ไข ปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน	๕	๕	๑	๒๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๔๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อ สำรวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความ ขัดแย้ง	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๔๘.จำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความ ขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ	๑	๑	๓	๓๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๔๙.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล	๑	๑	๓	๓๐๐	สูงกว่าค่า

ดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)

เป้าหมาย

ภารกิจที่ ๑๙ การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิด

๑๕๐.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องถิ่น

๒

๒

๒

๑๐๐

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

๑๕๑.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/หมู่บ้าน

๓

๓

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ

๑๕๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยงจากปัญหาเสพติด

๑

๑

๒

๒๐๐

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

๑๕๓.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาคประชาสังคมในการจัดเวรยามประจำหมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสับปรด

๒

๒

๒

๑๐๐

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

๑๕๔.ร้อยละของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและ

๗๕

๑๘

๒๐

๑๑๑.๑๑๑๑๑

สูงกว่าค่า

บรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด
๒๔ ชั่วโมง(ภารกิจเสริม)

เป้าหมาย

๑๕๕.จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล ร่วมเป็น
สมาชิกในการจัดทำแผนจัดการภัยพิบัติ มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน
และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน

๑

๑

๔

๔๐๐

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย

๑๕๖.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ใช้
กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความ
ไร้ระเบียบในชุมชน

๑

๑

๓

๓๐๐

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย

๑๕๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล
เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภครหรือแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภค

๒

๒

๑

๕๐

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย

๑๕๘.ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV(ภารกิจเสริม)

๕๐

๑๒.๗๗

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ

๑๕๙.ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการ

๘๐

๑๒.๗๗

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ

เกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV(ภารกิจเสริม)

ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ

๑๖๐.ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด
๒๔ ชั่วโมง(ภารกิจเสริม)

๘๐

๐

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ

ด้านที่ ๕ การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจที่ ๒๐ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

๑๖๑.จำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก เทศบาล

๒

๒

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ

๑๖๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพที่ดำเนินการโดย เทศบาล

๒

๒

๑

๕๐

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย

๑๖๓.จำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่
ดำเนินการโดย เทศบาล

๒

๒

-

-

ไม่ได้ดำเนินการ
ใน

						ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๖๔.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่ ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและ การฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือ เทศบาล	๑๖๕.ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการ ฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือ เทศบาล เมื่อเทียบกับ เกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่	๔๐	๑๐๖๘	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๖๖.จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการข้อมูลคำปรึกษาจาก ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน การเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	๓๐๐	๓๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๖๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ สำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน

	เทศบาล					ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๖๘.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาย้ายแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๖๙.จำนวนโครงการของเทศบาล ส่งเสริมการทำ การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร อินทรีย์	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการทำเกษตรแบบ พอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร อินทรีย์	๑๗๐.ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียงหรือ ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ ต่อเกษตรกรทั้งหมด	๒๐	๑๐๖๘	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๗๑.จำนวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตรหรือ ที่ดินทำกินโดยเทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน

							ปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟู หรือปรับสภาพให้ปกติ	๑๗๒. ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อพื้นที่เสื่อม โทรมทั้งหมด	๑๐	๐	-	-		ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๗๓. จำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย เทศบาล	๑	๑	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๗๔. จำนวนกิจการโรงรับจำนำ/สถานธนาบาลของ เทศบาล	๑	๑	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
	๑๗๕. จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาล	๑	๑	๑	๑๐๐		สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๗๖. จำนวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ ทางการเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	๑	๑	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ

๑๗๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อ กระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
๑๗๘.จำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ ชุมชน(ภารกิจเสริม)	๒	๒	๑๐	๕๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
๑๗๙.จำนวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตร ระดับตำบลที่ เทศบาล จัดทำขึ้น หรือข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรยั่งยืน(ภารกิจเสริม)	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
๑๘๐.จำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้า หัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของ เทศบาล ที่เปิด ให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริม)	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
๑๘๑.จำนวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน วัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึ้นโดย เทศบาล(ภารกิจ เสริม)	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ

ด้านที่ ๖ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจที่ ๒๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะชุมชนที่ เทศบาล ดำเนินการ จัดเก็บ	๑๘๒.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดย เทศบาล	๙๐	๓	๓	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
ปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูก สุขลักษณะ	๑๘๓.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูก สุขลักษณะ	๙๕	๓	๓	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
ปริมาณขยะติดเชื้อที่ เทศบาล ดำเนินการ จัดเก็บ	๑๘๔.ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บโดย เทศบาล	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูก สุขลักษณะ	๑๘๕.ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูก สุขลักษณะ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๘๖.จำนวนโครงการ/แผนงานของ เทศบาล ในการ จัดการขยะตกค้างในชุมชน	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๘๗.จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำ สาธารณะและชายฝั่ง	๖	๖	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	๑๘๘.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจาก ไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผาในที่โล่ง	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือ รณรงค์จาก เทศบาล เรื่องไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า ที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และ ภัยจากการเผาในที่โล่ง	๑๘๙.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์ จาก เทศบาล เรื่องไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผาในที่โล่ง	๕๐	๒๒๐๖	๒๒๐๖	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๙๐.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หรือการเผาในที่โล่ง	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๙๑.จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการ อนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหา วัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการขุดลอกคู คลอง ฯลฯ	๒	๒	๒	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๙๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ รณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ ปัญหาติ่งฝิ่น	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน	๑๙๓.ร้อยละของจำนวนครั้งในการดำเนินการเพื่อแก้ไข ปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน	๘๕	๓	๓	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
	๑๙๔.จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการ ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะ กลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่	๒	๒	๒	๑๐๐	สูงกว่าค่า เป้าหมาย

	๑๕๕.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๑๕๖.จำนวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟป่าในพื้นที่	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
ปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริม)	๑๕๗.ร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริม)	๕๐	๐.๐๐๒	๐.๐๐๒	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๑๕๘.จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินที่ดำเนินการโดย เทศบาล	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	๑๕๙.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร	๑	๑	๑	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ภารกิจที่ ๒๒ การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
	๒๐๐.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสำนึก วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓	๓	๔	๑๓๓.๓๓๓๓๓๓	สูงกว่าค่าเป้าหมาย

๒๐๑.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒	๒	๒	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๒๐๒.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ
๒๐๓.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ
๒๐๔.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๓	๔	๑๓๓.๓๓๓๓๓๓	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๒๐๕.จำนวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแลจาก เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
๒๐๖.จำนวนพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการดูแลจาก เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

๒๐๗.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
๒๐๘.จำนวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	๓	๓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
๒๐๙.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อสมศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือ ศาสนสถานในพื้นที่ เทศบาล	๑	๑	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ